

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ –  
Đại học Quốc gia Hà Nội**

Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ mà Nhà trường dành cho báo và Quỹ trong thời gian vừa qua.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ra đời vào năm 1993, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành, Báo Tiền Phong làm Thường trực Quỹ. Từ ngày thành lập đến nay, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nhiều nguồn lực, kịp thời trao tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là một hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình "Nâng bước thủ khoa 2023" dự kiến được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM vào đầu tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Ban tổ chức dự kiến sẽ dành trao khoảng 100 suất học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện cả nước; mỗi suất gồm 10 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều hiện vật.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ đài thọ cho sinh viên (thuộc các trường, học viện nằm ngoài địa bàn TPHCM và Hà Nội) mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra chương trình Nâng bước thủ khoa 2023.

Ban tổ chức kính đề nghị lãnh đạo các trường, học viện gửi hồ sơ dự tuyển để Báo Tiền Phong xét chọn trao học bổng.

**Hồ sơ xét học bổng gồm:**

1. Giấy chứng nhận tân thủ khoa, sinh viên có thứ hạng đầu vào cao (kèm điểm số đầu vào) có xác nhận của lãnh đạo nhà trường.

2. Căn cước công dân (bản sao có chứng thực).

3. Một trong số các loại giấy chứng nhận sau: Sổ hộ nghèo; cận nghèo; có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng chính phủ; dân tộc thiểu số rất ít người; giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn của cấp xã/phường/thị trấn.

4. Giấy chứng nhận giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có).

5. Tâm thư:

Mỗi ứng viên sẽ viết tay một bức thư tường thuật về hoàn cảnh gia đình, những nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, đồng thời thể hiện được kế hoạch và ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân trong tương lai. Trên tâm thư có dán ảnh chân dung và ghi **địa chỉ nơi đang cư trú, số điện thoại** của ứng viên để Ban tổ chức tiện liên hệ.

**Thời gian nhận hồ sơ:** Chậm nhất là ngày 20/12/2023 (tính theo dấu Bưu Điện).

**Địa chỉ nhận hồ sơ:**

Nhà báo Nghiêm Huê, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 0983114794

\* **Lưu ý:** Ngoài bì thư ghi rõ **Hồ sơ Nâng bước Thử khoa** và **số điện thoại cán bộ của trường phụ trách nội dung này** để ban tổ chức có thể liên lạc khi cần thiết.

**Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:**

Nhà báo Nghiêm Huê (Ms), điện thoại: 0983114794

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu

**T/M BÁO TIỀN PHONG  
TỔNG BIÊN TẬP**



**LÊ XUÂN SƠN**

**Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam**